

วิทยาลัยสาร
ในราชการกรมการปกครอง จังหวัดชัยภูมิ

ความเร่งด่วน

ที่ ขย ๐๑๑๘/๑๕.....

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

จาก นายอำเภอเมืองชัยภูมิ

ถึง นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

ข้อความ

ด้วยจังหวัดชัยภูมิแจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนได้สูงขึ้นเกือบทั่วไป และมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุม ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย อันเกิดจากพายุฤดูร้อนโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือนโรงเรียน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร ขอให้ดำเนินการ ดังนี้


๑. แจ้งเตือนประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบเกี่ยวกับภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อนเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ซึ่งจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเกษตรกร บ้านเรือนโรงเรียนและพืชผลทางการเกษตรให้เตรียมการป้องกันระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ระมัดระวังการใช้เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือถือกลางที่โล่งแจ้งในขณะที่เกิดฟ้าคะนอง สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะและสัญจรเดินทาง ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษและปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามตรวจสอบป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง หากพบว่าไม่ปลอดภัยหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด และแจ้งเตือนประชาชนที่ปลูกต้นไม้ใกล้บ้านเรือน ที่พักอาศัย ให้ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ อาจเกิดหักโค่นล้มทับได้ และจัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ พร้อมทั้งให้ใช้ประโยชน์จากามีสเตอร์เตือนภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยและเครือข่ายอาสาสมัครองค์การสาธารณสุข ช่วยแจ้งเหตุเตือนภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์

๓. เน้นการตามขั้นตอนของแผนป้องกันฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เตรียมความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ได้อย่างทันท่วงที

๔. รายงานผลการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นทันทีเมื่อเกิดเหตุ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๘๑๑๘๘๘ และรายงานให้อำเภอทราบทุกระยะ จนกว่าจะสิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายเจนเจตน์ เจนนาวิน)
นายอำเภอเมืองชัยภูมิ